

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TRITN-W7)

<u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	รวมทั้งสิ้น 75,925,000 หน่วย
<u>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</u>	รวมทั้งสิ้น 75,925,000 หุ้น
<u>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567 (Record Date) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าว ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 5,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7) โดยไม่คิดมูลค่า

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่ 0.5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย

ณ วันที่ 21 มกราคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
1	น.ส วรรรณา เจริญวัฒนะ	30,000,000	39.51
2	นาย ทวีพล ตั้งใจรักการดี	10,000,000	13.17
3	นาย เอี่ยมสิน เตาทองนันทสิน	5,000,000	6.59
4	นาย สิทธิพร เกตุประดิษฐ์	5,000,000	6.59
5	น.ส อารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	5,000,000	6.59
6	นาย มงคล ปัฐพานิชย์โชติ	4,560,000	6.01
7	น.ส ศนิ ชาตอุดมเดช	2,000,000	2.63
8	นาง อโณทัย ปัฐพานิชย์โชติ	1,665,000	2.19
9	นาย พรชัย จันทชีวกุล	1,500,000	1.98
10	น.ส เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์	1,500,000	1.98
11	นาย รัฐศาสตร์ ตี๋ยิง	1,200,000	1.58
12	นาย สุริยันต์ สุขสดมภ์	1,000,000	1.32
13	นาย สมบุญ รัตน์วสุนธรา	915,000	1.21
14	นาย พจนัพรรณ จันทร์เทศ	730,000	0.96
15	นาย บันชัย จันทชีวกุล	500,000	0.66
16	นาย ทศน์ชาย วรชินสกุล	500,000	0.66
17	นาย ธันวา เขาวะวงษ์	500,000	0.66

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนั้น
18	นาย กอบกิจ กิตติโสภากูร	400,000	0.53
19	น.ส ธนกร เจริญพิทักษ์	385,000	0.51
	รวม	72,355,000	95.30

### การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงครั้งเดียวและถือเป็นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 9 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2568

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์สินจดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิ และในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธินั้น

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

#### 3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีครั้งเดียวและถือเป็นครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งมีครั้งเดียวและถือเป็นครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วัน

ทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า)

### การปรับสิทธิของราคาและอัตรากาไรใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตรากาไรใช้สิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ราคาการใช้สิทธิและอัตรากาไรใช้สิทธิจะมีผลบังคับเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของ หุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากาไรใช้สิทธิจะมีผลบังคับ ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอ ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/ หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้น ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้น สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากาไรใช้สิทธิจะมีผลบังคับ ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้น สามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ

เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี และจากกำไรสะสม ทหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ หรือที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลงไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณา หรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลงไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิใหม่

- (7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์

ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ  
ข้อ (1) ⇔ (5) ⇔ (4) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (6) โดยในแต่ละลำดับ  
ครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็น  
ทศนิยม 6 ตำแหน่ง (หกตำแหน่ง) โดยให้ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 6  
(หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า)  
นอกนั้นให้ปัดลง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 6 ตำแหน่ง (หก  
ตำแหน่ง) โดยให้ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7  
(เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

- (8) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตาม  
ข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่  
สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ใน  
กรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (ทศนิยม 6 ตำแหน่งของอัตรา  
การใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น  
ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหาราคาการใช้สิทธิหลังการ  
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการ  
แสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาท  
ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้  
ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ  
บริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้  
สิทธิใหม่

- (9) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม  
เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการ  
เปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้อง  
มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้  
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดย  
ย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่มีการปรับ  
สิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่  
เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับสิทธิ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการ  
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านระบบ  
เผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที หรืออย่าง  
ช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้  
สิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่  
ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัด  
ให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงาน

ใหญ่ของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

(10) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

(11) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี-

อื่น ๆ ที่สำคัญ -ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-

จัดทำโดย บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ .....



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ .....



(พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี)  
กรรมการผู้มีอำนาจ

**TRITON**  
TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED